



ข่าวเด่นในฉบับ

- ช.อ.ศ. ติดตามงานเรียนฟรี ๑๕ ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลัง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
ความคิดเห็น นศ.กับการให้บริการรถไฟฟ้า
ชมมินิคอนเสิร์ต True Music Party

ฉบับที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามงานเรียนฟรี ๑๕ ปี

ชมรมข้าราชการและครูอาวุโส กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินการเรียนฟรี ๑๕ ปี เพื่อรับทราบปัญหาและการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติการจัดการศึกษาฟรี ๑๕ ปี ของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๒ ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมืองพิษณุโลก ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ ประธานชมรมข้าราชการและครูอาวุโส กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือกับ สำนักงานนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ สป.ศธ. และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อรับทราบปัญหาและการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติการจัดการศึกษาฟรี ๑๕ ปี ตลอดจนการศึกษาศภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนสาธิต ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และสุโขทัย รวมทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น ๒๕๐ คน



นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง โดยให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี ตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา โดยสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นที่สนใจของบุคคลหลายฝ่ายว่าจะทำให้การจัดการเรียนฟรี ๑๕ ปี มีคุณภาพมากขึ้นหรือไม่ สถานศึกษาจัดการเรียนได้ดีขึ้นหรือทำให้เกิดปัญหาในการจัดการและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการจัดการสัมมนาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป (ชมภาพบรรยากาศหน้า ๔)

งานคลัง แจ้งให้ทราบว่า ได้โอนเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานประจำปี ๒๕๕๑ จำนวนเงิน ๑,๐๐๒,๖๕๙.๙๔ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยในวันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๕๒) โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคนละ ๑๐ บาท จึงขอให้บุคลากรตรวจสอบบัญชีของท่าน สำหรับเงินรางวัลต่อไปอยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ ปลูกจิตสำนึกการให้บริการ ร่วมทำนุบำรุงและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ควจ.จัดโครงการฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าอาคารพระปกเกล้า

โครงการนี้จัดขึ้นเนื่องจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นสาขาวิชาการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้นจึงกำหนดให้นักศึกษาต้องได้รับการเสริมทักษะในการแต่งหน้าและพัฒนาการแต่งกายให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับหน่วยงานในอุตสาหกรรมบริการ

กิจกรรมภายในงาน ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Make up Artist) จาก บริษัท ICC INTERNATIONAL โดยมีการฟังคำบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพพนักงานในสายบริการ ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า ฝึกการทำผม ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างดี

โครงการดังกล่าวนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ฝึกปฏิบัติได้รู้วิธีการแต่งหน้าและการแต่งกายที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดีในอุตสาหกรรมบริการต่อไปเป็นการสะสมประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้และสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ควจ.จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการให้บริการและทำนุบำรุงศาสนา ณ วัดเวฬุวัน ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปลูกฝังและสร้างคุณธรรมทัศนคติในการให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ทำให้กลมเกลียวจิตใจให้อ่อนโยน และสร้างความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะนักศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมมือทำความสะอาดบริเวณวัดเวฬุวัน ฟังเทศน์และถวายอาหารเพล ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้ฝึกสมาธิในการคิด การตัดสินใจก่อนที่จะทำอะไรลงไป และปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการให้*ความสำคัญแก่พระพุทธศาสนา

ซึ่ง*พระพุทธศาสนามีความสำคัญมากมายหลายประเด็นมีหลักคำสอนสำหรับพัฒนาบุคคลให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิตบนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง สามารถใช้เป็นประทีปส่องทางไปสู่ความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน และยังสามารถที่จะพัฒนาจิตใจตนเองให้เข้าถึงความมีอิสรภาพอย่างแท้จริงอีกด้วย (*ที่มาข้อมูลความสำคัญของพระพุทธศาสนา <http://www.kr.ac.th/ebook/surakeat/b1.htm>)



นายเอกพล ดอนไพรคำ , นางสาวบุญช่วย สว่างแสง และ นายธงชัย ชูมี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ : ข่าว

ความคิดเห็นนักศึกษากับการให้บริการรถไฟฟ้า มรทส.

เนื่องในปี ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีบริการรถไฟฟ้าสาธารณะสำหรับ รับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย มีบริการรถไฟฟ้าจำนวน ๒ คัน นั่งได้ ๑๐ - ๑๕ คน โดยรถออกให้บริการทุกๆ ๓๐ นาที สามารถช่วยในเรื่องการลดอุบัติเหตุและช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม หลังจากเปิดให้ใช้บริการได้ระยะหนึ่งก็มีเสียงตอบรับที่หลากหลายจากผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษา ดังนั้นทีมข่าวศรีพิบูลจึงได้ออกสำรวจความคิดเห็น ดังต่อไปนี้



นายเอกชัย อินโสภาส สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กล่าวว่า “เป็นแนวคิดที่ดีสะดวกสบาย ทำให้ผมประหยัดค่าน้ำมันรถ และยังปลอดภัยในการขับขี่ ยานพาหนะ แต่ก็ยังมีข้อเสียในการให้บริการอยู่บ้างตรงที่จำนวนของรถไฟฟ้ามีน้อยไม่พอที่จะรองรับกับจำนวนนักศึกษาที่ต้องการใช้บริการ”



นางสาวศิริสธร บุญจ้อย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “โครงการนี้ดีมาก เพราะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่ไม่มีรถมาใช้หรือนักศึกษาที่บ้านอยู่ต่างจังหวัด ทำให้ช่วยประหยัดรายรับ-รายจ่าย ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง และมีข้อดีของรถไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งคือ รถไฟฟ้าไม่มีเขม่าควันที่เป็นมลพิษอากาศเสีย และช่วยประหยัดน้ำมันคะ”



นางสาวมนัสรัญญา บุญยะใบ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ช่วยแก้ปัญหาเรื่องจราจรที่มีไม่เพียงพอ เรื่องของการจราจรมรทส เพื่อให้เกิดความปลอดภัยก็หันมาใช้บริการรถไฟฟ้า อยากให้มีรถไฟฟ้าบริการมากกว่านี้เพราะใช้เวลารอนานมาก”



นายภาสวิ ศรีบุญ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ กล่าวว่า “การให้บริการรถไฟฟ้าเป็นแนวความคิดที่ช่วยทั้งความสะดวกสบายของนักศึกษาและยังมีส่วนช่วยเหลือโลกของเราในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย จึงขอเชิญชวนพี่ๆ เพื่อนๆ นักศึกษา หันมาใช้บริการรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยกันดีกว่า”



นายอินทศักดิ์ เขียวเกษม สาขาวิชาเครื่องกล ชั้นปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า “เป็นการบริการที่จัดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ช่วยลดพลังงานอีกวิธีหนึ่งด้วยอยากให้มีการบริการรถไฟฟ้าให้ทั่วถึงมากกว่านี้ เพราะบางจุดรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ผ่านไปและใช้เวลารอนานกว่าจะได้ขึ้น และอยากให้มรทสเปิดให้บริการวิ่งระหว่างสวนวังจันทร์และทะเลแก้วด้วยครับ”

จากความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทำให้เห็นถึงข้อดี และข้อเสนอนะขอของการให้บริการรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยของเราเท่านั้นที่เห็นประโยชน์ของการใช้รถไฟฟ้า ปัจจุบันประเทศไทยได้นำรถไฟฟ้ามาให้บริการเป็นจำนวนมาก เพราะรถไฟฟ้ามีความรวดเร็ว สะดวก สบาย ปลอดภัย และตรงต่อเวลาในการเดินทาง ช่วยลดความเครียดในการเดินทางของประชาชน เนื่องจากปัญหาการจราจร ไม่ทำให้เกิดมลภาวะ เนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนตัวรถลดอุบัติเหตุ เพราะมีทางวิ่งเฉพาะและมีระบบควบคุมการเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวขยายและกระจายการพัฒนาเมืองออกไปสู่ส่วนต่างๆ ตามแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า นอกจากนี้ ช่วยส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นางสาวพรพรรณ ต๊ะหล้า และ นางสาววิภารัตน์ สาตราภัย นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ : ข่าว/ภาพ

ภาพบรรยากาศ มรพส. ร่วมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษาฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ”



true move

true MUSIC PARTY พบกิจกรรม **ถนนคนเดิน** และคอนเสิร์ตจาก **ศิลปินดัง**

“ตอน **ทรูมูฟ ดูฟรียกแก้ว**” ชวนเพื่อนร่วมแก้วมาร่วมกันดู น. ปาร์ตี้จัดๆ ของคนวัยมันส์

ขอเชิญ-ชมยินดีคอนเสิร์ต True Music Party ตอน ทรูมูฟ ดูฟรียกแก้ว

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมศรีวิชัยโชติ มรพส.

พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ รับของที่ระลึกจากศิลปิน AF / บูรแสดงสินค้า / กิจกรรมทรูมูฟ ฯลฯ

ห้ามพลาด *สนุกยกแก้วมันส์:ใจ Meet & Geet กับศิลปินสุดฮอตได้เลย...ที่นี่ *

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 ๑๕๖ หมู่ ๕ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
 โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๑๐๘ e-mail : info@psru.ac.th